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1 . Tổ 1 (Huyện Ninh Sơn) 

- Kiến nghị của cử tri xã Hòa Sơn: Tình trạng ngập nước khi có mưa ảnh 

hưởng nhiều hộ dân đang sinh sống dọc suối cạn của thôn Tân Lập, dọc tỉnh lộ 709 

(đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Lộc đến Cầu Sông Dầu) và trên tỉnh lộ 708 (đoạn 

nhà bà Nguyễn Thị Thanh Hồng – thôn Tân Lập). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 

ngành chức năng khảo sát nâng cấp hệ thống cống thoát để lượng nước có thể thoát 

kịp thời khi có mưa kéo dài. 

- Kiến nghị của cử tri xã Hòa Sơn: Cây Cầu Trắng (đoạn từ ngã ba Sông 

Dầu đi vào), rất hẹp, khó khăn cho việc tham gia giao thông của người dân. Đề 

nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư mở rộng. 

- Kiến nghị của cử tri xã Lâm Sơn: Đoạn Quốc lộ 27 ngang qua địa bàn xã 

hiện nay hư hỏng, xuống cấp nặng, trong thời gian chờ Trung ương đầu tư, cử tri 

đề nghị Tỉnh cần sớm xem xét bố trí kinh phí sửa chữa, duy tu để đảm bảo an toàn 

giao thông. 

- Kiến nghị của cử tri thị trấn Tân Sơn: Cần đầu tư các trạm dừng xe buýt có 

mái che và biển báo rõ ràng, dễ nhìn thấy, xe cần dừng đón trả khách tại các trạm 

dừng để thuận tiện cho bà con Nhân dân. 

- Kiến nghị của cử tri xã Mỹ Sơn: Nhà nước cần quan tâm đầu tư cầu qua 

Nam sông để đáp ứng cho nhu cầu rất lớn của bà con đi lại và vận chuyển nông 

sản.  

2. Tổ 2 (Huyện Bác Ái): Không có ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp 

tỉnh. 

3. Tổ 3 (Huyện Thuận Bắc) 

- Kiến nghị của cử tri thôn Kiền Kiền 1, xã Lợi Hải: Đường Tỉnh lộ 702 (đoạn 

Kiền Kiền-Vĩnh Hy) đoạn trước nhà ông Nguyễn Hữu Dần (thôn Kiền Kiền 1) 

thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, gây ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông 

của người dân, kiến nghị các cấp sớm quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo lại đoạn 

này. 

 - Kiến nghị của cử tri thôn Kiền Kiền 1, xã Lợi Hải: Hiện nay, vào ban đêm 

đa số công nhân của khu công nghiệp Du Long mỗi khi tan ca về lưu lượng xe máy 

lưu thông Đường Tỉnh lộ 702 (đoạn Kiền Kiền -Vĩnh Hy) rất đông, tuy nhiên đoạn 

này từ ngã 3 Kiền Kiền đến Công ty Nam Thành có nhiều khúc cua, chưa có đèn 
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đường, rất nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. Kiến nghị các cấp quan 

tâm đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng đoạn từ ngã 3 Kiền Kiền đến Công ty Nam 

Thành để người dân tham gia giao thông được an toàn hơn. 

- Kiến nghị của cử tri thôn Kà Rôm, xã Công Hải: Trước đây thời điểm vào 

năm 2007, 2008 toàn bộ đất của hộ dân (thửa đất dọc Công ty đá Nam Châu Sơn 

đến dọc đường giáp đường sắt), Ban quản lý rừng đã vận động các hộ dân trồng 

cây neem và được hỗ trợ gạo cho hộ dân trong vòng 7 năm rồi sẽ trả lại đất cho các 

hộ dân. Tuy nhiên, đến nay các hộ dân có đất trên muốn làm giấy CNQSDĐ thì ko 

được, cho là đất rừng thuộc Ban quản lý rừng quản lý. Đề nghị Tỉnh có hướng tháo 

gỡ cho người dân để cho dân sớm được làm giấy CNQSDĐ. Đồng thời mong 

muốn ngành chức năng kiểm tra hiện trạng đo đạc cắm mốc thực tế cho từng hộ 

dân đối với diện tích đưa ra ngoài lâm nghiệp 24,37 ha trong thời gian sớm nhất, 

đồng thời triển khai hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ, để cho hộ dân canh 

tác ổn định sản xuất nông nghiệp. 

- Kiến nghị của cử tri thôn Kà Rôm, xã Công Hải: Đường Tỉnh lộ 706 qua địa 

phận thôn Kà Rôm, khúc cua vào thôn Kà Rôm rất nguy hiểm, trong thời gian vừa 

qua có mấy vụ hộ dân và học sinh chạy xe ngã vào kênh mương, đề nghị cấp trên 

quan tâm khảo sát bố trí kinh phí mở rộng, khắc phục đoạn đường này.  

- Kiến nghị của cử tri thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải: Tại trục đường Tỉnh lộ 

706 đoạn trước Cửa hàng bán vật liệu nhà ông Lộc khi trời mưa, nước không thoát 

được thường xảy ra ngập sâu, gây ảnh hưởng cho người dân qua lại trên tuyến 

đường này, đề nghị các cấp bố trí kinh phí làm cống thoát nước cho đoạn đường 

này. 

4. Tổ 4 và 5 (Huyện Ninh Hải) 

- Kiến nghị của cử tri xã Hộ Hải: Đoạn kênh mương Lê Đình Chinh từ 

QL1A đến cuối kênh giáp mương Màn Màn (theo hướng Đông) dòng nước không 

chảy vì cây cối, cỏ mọc và sạt lở vào mùa mưa, kiến nghị UBND tỉnh xem xét làm 

bê tông tả li đoạn kênh này để đảm bảo dòng chảy, phục vụ sản xuất cho bà con. 

- Kiến nghị của cử tri thôn Lương Cách, xã Hộ Hải: Tiếp tục kiến nghị đoạn 

cuối kênh Mương Lê Đình Chinh qua khu dân cư thôn Lương Cách chiều dài 

khoảng 800 m, hiện trạng kênh đất, cây cối mọc um tùm, lòng kênh thường xuyên 

bị bồi lấp gây cản trở cho việc thoát lũ trong khu dân cư thôn Lương Cách, mặc dù 

Trạm Thuỷ nông Ninh Hải có kế hoạch nạo vét định kỳ, nhưng đến nay vẫn bị bồi 

lấp gây khó khăn trong việc thoát lũ, đặc biệt là trong các đợt mưa lũ, gây tắc 

nghẽn thoát nước lũ chậm, gây ngập úng, có nguy cơ cao ảnh hưởng đến tính 

mạng, tài sản của người dân tại khu dân cư thôn Lương Cách. Nhằm đảm bảo cho 

việc thoát lũ, tránh tình trạng ngập úng, gây ảnh hưởng đến người dân tại khu dân 

cư thôn Lương Cách, đảm bảo an toàn về người, tài sản trong các đợt mưa lũ sắp 

tới, đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo, khảo sát kiểm tra đầu tư nâng cấp kiên 

cố hóa bê tông đoạn cuối kênh mương Lê Đình Chinh nói trên để bà con cử tri nơi 

đây yên tâm. 
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- Kiến nghị của cử tri xã Hộ Hải: Quy hoạch chỉnh trang đường gom N1 

Đồng Giữa với diện tích 3,03 ha và Dự án khu dân cư Đồng Giữa, xã Hộ Hải với 

diện tích 7,8 ha đã kiểm kê hơn 35 tháng nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định 

thu hồi chỉnh trang 02 dự án này, kéo dài thời gian dẫn đến thiệt hại kinh tế cho các 

hộ dân liên quan đến dự án nói trên. Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo 

các ngành chức năng khẩn trương, sớm ra quyết định thu hồi chỉnh trang đường 

gom N1 Đồng Giữa và Dự án khu dân cư Đồng Giữa, xã Hộ Hải theo quy định. 

- Kiến nghị của cử tri xã Thanh Hải: Cử tri xã tiếp tục kiến nghị Ủy ban Nhân 

dân tỉnh sớm nâng cấp và mở rộng cảng cá Mỹ Tân cho có chỗ tàu thuyền neo đậu, 

hiện nay số tàu thuyền của 02 thôn Mỹ Tân 1 và Mỹ Tân 2 tăng nhiều, trước mắt 

đề nghị cơ quan chức năng tổ chức nạo vét lối ra vào Cảng, vì hiện nay lối ra vào 

đã bồi lấp nên tàu thuyền ra vào rất khó khăn. 

- Kiến nghị của cử tri xã Xuân Hải: Cử tri ý kiến lại đến cơ quan chức năng 

về việc bê tông hóa Kênh Bắc đoạn còn lại trên địa bàn xã Xuân Hải, (cụ thể đoạn 

từ thôn An Nhơn đến thôn Phước Nhơn 1) ý kiến này cử đã đề nghị nhiều lần 

nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện; hiện tại đoạn này đã bị hư hỏng, xói mòn, 

ổ gà ... rất khó khăn trong việc lưu thông, việc vận chuyển nông sản của bà con, đề 

nghị cấp thẩm quyền quan tâm khảo sát thực hiện. 

5. Tổ 6, Tổ7, Tổ 8 (Thành phố PRTC) 

- Kiến nghị của cử tri phường Phủ Hà: Tỉnh chỉ đạo các cơ quan thông tin tình 

hình phát triển kinh tế-xã hội cần có sự thống nhất về số liệu để thông tin đến quý 

cử tri. Vừa qua Báo Ninh Thuận và Đài phát thanh và truyền hình tỉnh thông tin số 

liệu 10 tháng đầu năm 2024 có sự chênh lệch nhau, không đồng nhất.  

- Kiến nghị của cử tri phường Phủ Hà:Các ngành xuất khẩu của Tỉnh hiện nay 

quá thấp so với cả nước, đề nghị UBND tỉnh nên nghiên cứu lại và có kế hoạch 

kêu gọi đầu tư xuất khẩu thủy sản và nông sản của tỉnh mình, theo số liệu chúng ta 

có khai thác thủy sản, nông sản nhưng lại không có cơ sở chế biến Nông, thủy sản. 

Đề nghị kêu gọi đầu tư các lĩnh vực chế biến nông, thủy sản, nhằm đảm bảo thu, 

chi ngân sách của Tỉnh không phải chờ Trung ương cấp về. 

- Kiến nghị của cử tri phường Đô Vinh: Tuyến đường đê (từ Cầu Móng đến 

Đập Lâm Cấm) thường xuyên xảy ra mưa lớn nước dâng cao gây thất thoát hoa 

màu và nguy hiểm cho bà con. Đề nghị đầu tư tuyến đê để thuận tiện cho bà con đi 

lại. 

- Kiến nghị của cử tri phường Phủ Hà: Sở Y tế nên nghiên cứu lại việc khám 

chữa bệnh của người dân có thẻ BHYT được thông các tuyến trong tỉnh như: Bệnh 

viện Mắt - Bệnh viện Tỉnh - Bệnh viện Đông Y. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần 

nhưng vẫn chưa được giải quyết khi tham gia khám chữa bệnh tại các bệnh viện 

này vẫn phải làm thủ tục chuyển viện, gây khó khăn cho người dân trong khám 

chữa bệnh (thời gian vừa qua cử tri khám bệnh tại Phòng khám bảo vệ cán bộ của 

tỉnh, sau đó sang khám mắt tại bệnh viện mắt thì lại bị yêu cầu làm thủ tục chuyển 

tuyến). 
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- Kiến nghị của cử tri phường Bảo An: Luật Đất đai có hiệu lực thi hành ngày 

01/8/2024 đã có hiệu lực nhưng thuế lại chưa quy định cụ thể mức đóng dẫn đến 

ách tắc trong việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho người dân, đề nghị các cấp 

quan tâm kiểm tra lại để giải quyết hồ sơ cho người dân, đề nghị tỉnh rà soát, xem 

xét lại các quy hoạch treo quá 3 năm không thực hiện thì nên xóa quy hoạch, để 

người dân còn thuận tiện trong việc đăng ký sử dụng theo mục đích của người dân.  

- Kiến nghị của cử tri phường Đô Vinh: Qua thông tin đại chúng các tỉnh có 

tình trạng tu sĩ phật giáo đang sử dụng bằng Phổ thông trung học giả. Để cử tri 

không còn hoang mang cũng như củng cố niềm tin đối với phật giáo, đề nghị quý 

cấp lãnh đạo chỉ đạo rà soát, kiểm tra trên địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm những 

trường hợp tu sĩ phật giáo đang sử dụng bằng Phổ thông trung học giả nhằm mục 

đích khác, tránh tình trạng bằng giả len lõi vào cửa phật, nếu phát hiện sẽ xử lý như 

thế nào về mặt giáo hội. 

- Kiến nghị của cử tri phường Bảo An: Theo Luật  số: 30/2023/QH15 về lực 

lượng tham gia bảo vệ An ninh, trật tự ở cơ sở được Quốc hội thông qua có hiệu 

lực ngày 01/07/2024, tại khoản 1 Điều 23 những người tham gia lực lượng tham 

gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng tiền hỗ trợ thường xuyên hằng 

tháng, được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo mức 

do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. Tuy nhiên mức hỗ trợ của địa phương 

vẫn còn thấp, họ thường xuyên có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để thực hiện nhiệm vụ 

theo yêu cầu, hướng dẫn của Công an cấp xã; kịp thời ngăn chặn hành vi xâm 

phạm, đe dọa xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản của cá nhân, nắm tình hình vi 

phạm pháp luật về an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình trên địa bàn. Do 

vậy đề nghị tỉnh quan tâm thêm hỗ trợ kinh phí cho lượng lượng này. 

- Kiến nghị của cử tri phường Kinh Dinh: Đường dây điện ở số nhà 42 Trần 

Thi đã quá tải, các hộ dân sinh sống nhiều nên trụ điện không đủ sức kéo đường 

dây điện. Ông Trương Văn Hồng, Khu phố 3, phường Tấn Tài (cũ) đã liên hệ Điện 

lực Ninh Thuận và đã được hướng dẫn (gửi đơn vào Sài Gòn) thì được Tổ điện thi 

công bắt thêm 04 trụ để tải đường dây điện nhưng hiện tại đường dây điện vẫn 

không được di dời qua 04 trụ này mà đang đi qua mái nhà của gia đình ông, khi có 

mưa lớn, sấm chớp rất nguy hiểm đến tính mạng và dễ xảy ra cháy nổ. Cử tri tha 

thiết các cấp có thẩm quyền quan tâm, có giải pháp yêu cầu Điện lực phải có trách 

nhiệm trong việc di dời đường dây điện cũng như có các biện pháp giải quyết để 

bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. 

- Kiến nghị của cử tri phường Kinh Dinh: Kiến nghị việc đổi tên Chợ Phan 

Rang ngày nay thành Chợ Dinh để lưu giữ nét lịch sử của tỉnh, thành phố và cũng 

như lưu truyền chứng tích lịch sử của tỉnh. 

- Kiến nghị của cử tri phường Đạo Long: Ngày 11/11/2024 bà Lê Thị Thịnh-

KP3, Đạo Long đi khám bệnh tiêu chảy, chóng mặt tại Trung tâm Y tế thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm nhưng khi khám thì y, bác sĩ bảo Trung tâm Y tế không 

có thuốc tiêu chảy và chuyển bà xuống Bệnh viện tỉnh. Tại đây bà đã làm các xét 

nghiệm và được bác sĩ cho uống thuốc, nhưng một lần nữa Bệnh viện cũng không 

có thuốc bổ sung cho bệnh tiêu chảy. 
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- Kiến nghị của cử tri phường Đạo Long: Đề nghị Bệnh viện tỉnh có kế hoạch 

thường xuyên giám sát, kiểm tra các trang thiết bị nhất là nhà vệ sinh không để các 

vòi nước chảy tràn lan làm ảnh hưởng đến khâu vệ sinh và tài sản của Bệnh viện. 

- Kiến nghị của cử tri phường Đạo Long: Đề nghị Nhà nước quan tâm hơn 

nữa đến các dự án treo hoặc quy hoạch lâu năm để bà con yên tâm và được vay 

vốn với số tiền lớn hơn để bà con đầu tư sản xuất nông nghiệp, vì đến ngân hàng 

theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất nông nghiệp) có quy hoạch nên số 

vốn vay rất ít, kính mong các cấp, các ngành quan tâm cho bà con nông dân. 

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Hải: Các dự án đã lâu năm, nhưng đến nay 

vẫn chưa triển khai thực hiện gồm: Dự án khu nghỉ dưỡng Điện lực (phường Mỹ 

Hải) và Dự án khu tổ hợp khách sạn, nhà hàng Quê Hương (phường Mỹ Đông), đề 

nghị cấp trên xem xét. 

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Hải: Dự án khu du lịch Hải Long giá đền 

bù chưa thỏa đáng cho người dân trong khu vực bị thu hồi, đề nghị xem xét mức 

hỗ trợ cao hơn cho người dân. 

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Đông: Hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết 

cho người nghèo, cận nghèo theo Đề án 384 của Tỉnh với điều kiện nhà phải là đất 

ở hợp pháp và phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các tiêu chí này gây 

khó khăn cho người nghèo, cận nghèo, do đó, đề nghị Sở Tài nguyên và môi 

trường hướng dẫn quy định đất ở hợp pháp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo để có 

điều kiện được xây dựng nhà. 

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Về cải cách hành chính về thủ tục đất 

đai: việc gia hạn quyền sử dụng đất và thay đổi địa giới hành chính thì nên giải 

quyết chung một lần, không nên tách thành hai lần gây mất thời gian cho người 

dân. Đề nghị ngành Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu hướng dẫn tạo điều kiện 

thuận lợi hơn cho người dân. 

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Vấn đề cắt khẩu, nhập khẩu theo kết 

hôn của các hộ dân có nhà trên đất nông nghiệp đang gặp nhiều bất cập, đề nghị 

các cấp tạo điều kiện để nhân dân được cắt khẩu, nhập khẩu theo kết hôn. 

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Ninh Thuận đã xác định kinh tế Biển 

là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn nhằm phát triển kinh tế của Tỉnh nên 

việc nuôi trồng thuỷ sản cần phải được quan tâm và đầu tư đúng mức, đạt hiệu quả 

cao. 

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Đề nghị Trung ương bổ sung vào 

Luật bảo vệ môi trường các biện pháp chế tài đủ mạnh nhằm răn đe những hành vi 

gây nguy hại, ô nhiễm môi trường biển. 

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Đề nghị nghiên cứu có giải pháp hạn 

chế xây dựng các công trình nhà hàng, khách sạn che khuất tầm nhìn ra biển. 

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Đề nghị nghiên cứu phát triển thêm 

không gian như: các công viên ven biển… nhằm phục vụ sinh hoạt thể dục thể thao 

cho người dân. 
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- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Người dân rất mong cơ quan chức 

năng quan tâm đúng mức đến cấp mẫu giáo vì đây là độ tuổi hình thành nhân cách 

con người. 

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Về hoạt động diễn tập của Trung đoàn 

937 đề nghị nghiên cứu có hướng bay ra ngoài nội thành Phan Rang- Tháp Chàm, 

xa các khu vực có Bệnh viện để không ảnh hưởng đến bệnh nhân. 

- Kiến nghị của cử tri xã Thành Hải: Hiện nay, tại ngã tư Phan Đăng Lưu giao 

nhau với đường Đổng Dậu, lưu lượng xe ô tô lưu thông rất đông, học sinh và người 

dân đi lại rất mất an toàn, nhất là vào giờ học sinh đi học và đi về nhà. Kiến nghị 

cấp có thẩm quyền lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu để người dân đi lại được an toàn 

hơn. 

6. Tổ 9, Tổ 10, Tổ 11 (Huyện Ninh Phước) 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hữu: Tiếp tục kiến nghị Uỷ ban nhân dân 

tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng làm việc với Công ty điện gió Chính 

Thắng giải quyết dứt điểm việc thu hồi diện tích đất nhỏ lẻ còn lại của 40 hộ dân 

(khoảng 1ha/63 thửa) tại thôn La Chữ đã kéo dài nhiều năm sau khi thu hồi đất của 

người dân để làm dự án điện gió. Vì hiện nay các diện tích nhỏ lẻ nằm rải rác, 

người dân không thể canh tác, sản xuất được, đời sống gặp nhiều khó khăn, các cơ 

quan chức năng đã trả lời nhiều lần nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm, còn đùn 

đẩy trách nhiệm, vụ việc này gây bức xúc và mất lòng tin đối với các hộ dân có 

liên quan. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hữu: Sở Nông nghiệp có kế hoạch liên 

thông các hồ chứa nước, để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất cho người dân, 

hiện nay hệ thống kênh Nam hiện có 15/16 trạm bơm do Công ty Khai thác các 

công trình thuỷ lợi vận hành, có 15 trạm thì người dân không phải trả tiền điện sản 

xuất, riêng trạm bơm cây Mun (thuộc HTX Hữu Đức) phục vụ nước tưới cho sản 

xuất nông nghiệp của 3 thôn Hữu Đức, Tân Đức, Thành Đức giao cho địa phương 

quản lý, người dân phải tự bỏ tiền để trả tiền điện vận hành là không đảm bảo công 

bằng cho người dân trong sản xuất nông nghiệp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các 

ngành chức quan tâm đầu tư trạm bơm cây Mun (thuộc HTX Hữu Đức) để phục vụ 

nước tưới cho sản xuất nông nghiệp cho 114 ha/160 hộ của đồng bào người Chăm 

thuộc 3 thôn Hữu Đức, Tân Đức, Thành Đức nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo sự 

công bằng cho người dân trong sản xuất nông nghiệp được hưởng lợi từ chính sách 

của nhà nước. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thái: Cử tri thắc mắc và chưa hiểu rõ quy 

định chuyển tuyến từ cấp xã lên huyện và tỉnh nên còn nhiều thắc mắc, lý do vì sao 

một số xã trên cùng địa bàn huyện, thành phố lại được đến khám trực tiếp tại bệnh 

viện huyện và tỉnh, một số xã lại không được mà cần phải có giấy chuyển viện, đề 

nghị Sở Y tế giải thích cho người dân được rõ. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Sơn: Hiện nay giá cả các mặt hàng nông sản 

chủ lực của tỉnh, đặc biệt giá Táo xanh rất thấp, đã ảnh hưởng không nhỏ đến thu 

nhập và đời sống của nông dân. Kiến nghị UBND tỉnh có giải pháp kêu gọi, thu 
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hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm nông sản nói 

chung và chế biến ra các sản phẩm từ Táo xanh nói riêng để nâng cao giá trị, tạo 

đầu ra ổn định cho nông sản, giúp nông dân an tâm sản xuất. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Sơn: Vừa qua UBND tỉnh có ban hành dự 

thảo sơ bộ về khung giá chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất 

ở, tuy nhiên giá chuyển mục đích theo dự thảo là quá cao so với điều kiện kinh tế 

và đời sống của Nhân dân Phước Sơn. Kiến nghị UBND tỉnh xem xét, cân nhắc lại 

giá chuyển mục đích sử dụng đất cho phù hợp để người dân Phước Sơn nói riêng 

và Nhân dân ở nông thôn nói chung đủ tài chính chuyển mục đích và xây dựng nhà 

ở, hạn chế tình trạng xây dựng nhà ở trái pháp luật trên đất sản xuất. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Sơn: Hiện nay khu vực từ Chùa Thiên Ninh 

đến rừng Chà – thôn Ninh Quý 2  và đến phần Sở - thôn Ninh Quý 1 có chiều dài 

khoảng 01 km, với hơn 100 hộ dân sinh sống nhưng chưa được lắp hệ thống nước 

sinh hoạt, gây nhiều bất tiện cho việc ăn uống, sinh hoạt của người dân. Cử tri đã 

nhiều lần kiến nghị, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã hai lần về quay phim 

làm phóng sự nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết, đề nghị Công ty nước sinh 

hoạt nông thôn tỉnh sớm lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt tại khu vực này để Nhân 

dân ăn uống, sinh hoạt được thuận lợi. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Sơn: Trong những ngày mưa vừa qua, cống 

thoát nước hai bên đường tỉnh lộ 708 đoạn qua thôn Ninh Quý 2 nước thoát rất 

chậm đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường và việc đi lại của Nhân dân. Năm 

2023, sau kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải tỉnh đã tổ chức nạo vét nhưng 

chỉ làm khoảng 30m đoạn giữa cống; các đoạn còn lại Sở Giao thông vận tải tỉnh 

đã trả lời sẽ hoàn thành trong tháng 12 năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa thấy 

thực hiện. Đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh quan tâm, sớm nạo vét thêm các 

đoạn cống thoát nước còn lại để việc thoát nước mưa được nhanh chóng, tạo điều 

kiện để Nhân dân đi lại được thuận lợi và hạn chế ô nhiễm môi trường trong mùa 

mưa năm nay. 

- Kiến nghị của cử tri xã An Hải: Hiện nay, tại khu vực đường giao nhau 

giữa Quốc lộ 701 với đường An Long- Trại giống các loại xe chạy qua lại ngã ba 

nhiều dễ gây ra tai nạn giao thông. Đề nghị Sở Giao thông Vận tải quan tâm xem 

xét giải quyết và cần lắp đặt đèn giảm tốc độ để người dân yên tâm khi tham gia 

giao thông. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thuận: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở, 

ngành có liên quan sớm triển khai, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện kịp thời 

và tổ chức tập huấn Luật đất đai, Luật Nhà ở mới ban hành và các Thông tư, Nghị 

định hướng dẫn thực hiện các Luật cho các ngành chuyên môn của cấp huyện và 

cấp xã nắm bắt thông tin, biết thực hiện. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thuận: Chất lượng các công trình xây dựng 

hiện nay chưa đảm bảo chất lượng ít nhiều cũng liên quan đến các nhà thầu thi 

công xây dựng không có năng lực quản lý dẫn đến các công trình mau xuống cấp; 

đề nghị Sở Xây dựng có giải pháp và rà soát, thông tin đánh giá trên trang web 
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công bố các nhà thầu xây dựng nào chưa đảm bảo về năng lực cũng như nguồn lực 

để các đơn vị biết không chọn nhà thầu không đảm bảo điều kiện; nhà thầu được 

lựa chọn trúng thầu phải được đánh giá đạt chất lượng từ 3 năm trở lên. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thuận: Trường TH Thuận Hòa- Hiệp Hòa 

nằm gần trục đường chính của tỉnh lộ 708, đoạn đường từ Đài Liệt sĩ xã Phước 

Thuận đến chợ Thuận Hòa ít đảm bảo về an toàn về giao thông nhất là chuẩn bị 

đến giờ vào lớp, giờ tan trường, do vậy trường kiến nghị các cơ quan chức năng 

quan tâm: Đặt biển báo hiệu gần đến khu vực trường học, làm các gờ giảm tốc để 

giảm tốc độ của các phương tiện tham gia giao thông, có vạch sang đường dành 

cho người đi bộ để đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi đến lớp. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hậu: Theo Quyết định 84/2024/QĐ-UBND 

ngày 21/10/2024 của UBND tỉnh Ninh Thuận quy định về điều kiện, diện tích tối 

thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh 

ninh Thuận hiện không đề cập đến quy định cấp thửa theo thừa kế, vì vậy, chưa 

phù hợp với Điều 615 của Luật Dân sự. Do đó, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi 

trường quan tâm, xem xét có kiến nghị điều chỉnh bổ sung Quy định tách thửa theo 

thừa kế để đảm bảo quyền lợi cho người dân. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hải: Cử tri phản ánh với quy định về việc 

bắt buộc học sinh tham gia bảo hiểm y tế trong nhà trường thì mức mua bảo hiểm y 

tế sẽ cao hơn so với khi mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình (đối với gia đình có 

nhiều thành viên); đề nghị xem xét, điều chỉnh quy định trên theo hướng cho phép 

học sinh được lựa chọn mua bảo hiểm y tế trong nhà trường hoặc mua theo hộ gia 

đình ở nơi cư trú, không bắt buộc học sinh phải tham gia mua bảo hiểm y tế tại 

trường để đảm bảo quyền lợi cho học sinh và gia đình. 

7. Tổ 12 (Huyện Thuận Nam) 

- Kiến nghị của cử tri xã Cà Ná: Hiện nay học sinh tham gia đóng Bảo hiểm 

Y tế tại trường nên không được hưởng mức giảm trừ, vì vậy, để tạo điều kiện cho 

người dân được hưởng mức giảm trừ. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét 

có chủ trương chung cho các em học sinh mua Bảo hiểm Y tế học sinh theo hộ gia 

đình để được giảm trừ từ người thứ 2 trở lên theo quy định hiện nay. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Nam: Hiện nay đa số lao động của địa 

phương đã và đang lao động tại các địa phương khác như: Đồng Nai, Bình Dương, 

TP. Hồ Chí Minh ... , không có mặt tại địa phương gặp khó khăn về điều kiện, 

chăm sóc người thân và chi phí thuê nhà,... Kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm 

kêu gọi, thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Phước Nam tạo điều kiện thuận lợi 

cho lao động địa phương tham gia lao động tại Khu công nghiệp trên địa bàn.   

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Nam: Kiến nghị các cấp, các ngành cần 

quan tâm khảo sát, đầu tư nạo vét, cải tạo hồ Bầu Ngứ để dự trữ nguồn nước phục 

vụ sản xuất và chăn nuôi. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Nam: Quan tâm đầu tư xây dựng cầu hoặc 

bờ tràn qua Sông Lu từ thôn Nho Lâm, xã Phước Nam qua thôn La Chữ, xã Phước 

Hữu để thuận tiện cho việc lưu thông, vận chuyển nông sản; Khu vực Sông Lu 
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thuộc địa bàn thôn Nho Lâm hàng năm khi vào mùa mưa lũ bị sạt lở. Kính mong 

các cấp cần sớm quan tâm, đầu tư xây dựng đê, kè bảo vệ để không ảnh hưởng đến 

tài sản và tính mạng của người dân. 

- Kiến nghị của cử tri xã Nhị Hà: Đoạn đường giao thông 709B từ Thôn Hậu 

Sanh đến Thôn La Chữ đã xuống cấp; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, đầu tư 

nâng cấp sửa chữa để thuận tiện giao thông cho Nhân dân 02 xã Nhị Hà và Phước 

Hà. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Minh: Kiến nghị các cấp có thẩm quyền tiếp 

tục quan tâm, đầu tư hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 1A 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Dinh: Về nguồn gốc đất thửa số 9, tờ 53, 

diện tích đất 73.963m
2 

đã được nhà nước cho thuê với mục đích nuôi trồng thủy 

sản (nuôi Ốc hương), thời gian sử dụng đến hết tháng 6/2024 đến nay đã hết hạn. 

Về quy hoạch xây dựng theo Quyết định 188 dải ven biển phía Nam của UBND 

tỉnh thì vị trí này là đất phát triển dịch vụ, du lịch và chưa có quy hoạch khu xây 

dựng. Cử tri kiến nghị đất đã hết hạn cho thuê nhà nước nên thu hồi để phát triển 

dịch vụ, du lịch, không tiếp tục nuôi trồng thủy sản gây ra ô nhiễm môi trường  

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Ninh: Trước khi chưa có Quyết định quy 

hoạch Cụm công nghiệp Hiếu Thiện thì hiện trạng có đường đi hiện hữu để người 

dân đi lại sản xuất nông nghiệp đến nay khi có Quyết định phê duyệt quy hoạch 

Cụm công nghiệp Hiếu Thiện trở lại thì không còn đường để người dân lưu thông. 

Trường hợp nếu không đền bù sớm cho người dân đề nghị phục hồi lại con đường 

để người dân lưu thông và tiếp tục sản xuất. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Dinh: Kiến nghị các cấp cần quan tâm và đầu 

tư bến neo đậu cho tàu, thuyền để cho bà con ngư dân an tâm đầu tư đóng mới tàu 

thuyền để phát triển kinh tế cho địa phương. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Ninh: Các trường hợp sinh viên nợ môn học, 

cũng như sinh viên vừa ra trường, nhận lệnh gọi khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự, 

kiến nghị các cấp quan tâm tạo điều kiện cho con em hoàn thành các môn còn nợ 

theo chương trình học, cũng như tạo điều kiện cho con em có thời gian xin việc 

làm để có kinh phí trả nợ vay sinh viên. 

- Kiến nghị của cử tri xã Cà Ná: Kiến nghị cơ quan chức năng quan tâm xem 

xét, điều chỉnh Quy hoạch từ phía Bắc Cầu Oằn tới giáp ranh xã Phước Minh theo 

hiện trạng hiện nay để cho bà con nhân dân đủ điều kiện xây dựng nhà, làm đường 

bê tông và những công trình khác để cho thôn xóm khang trang hơn.  

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Minh: Kiến nghị cơ quan chức năng quan 

tâm, thường xuyên kiểm tra trên tuyến Quốc lộ 1A các loại xe có phân khối lớn, xe 

khách chạy với tốc độ cao gây tiềm ẩn cho người dân khi tham gia giao thông. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Minh: Kiến nghị cơ quan chức năng quan 

tâm, xem xét thống nhất 1 bộ sách giáo khoa chuẩn áp dụng chung cho toàn quốc 

để thuận lợi cho công tác dạy và học trong gia đình có nhiều anh em, người anh lên 

lớp cũng có thể cho người em sử dụng lại sách cũ, điều này hạn chế lãng phí. 
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